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------------------------ 

      ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสลัก ลิม่สอน  ประธานสภาเทศบาล สลัก ลิ่มสอน   
๒ นายศรีรัง ครุธตำคำ รองประธานสภาเทศบาล ศรีรัง ครุธตำคำ  
3 นายโผน กาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  โผน กาแก้ว  
๔ นางเทวรัตน์ สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาล  เทวรัตน์ สาขามุละ  
5 นายสุที บุตราช  สมาชิกสภาเทศบาล  สุที บุตราช  
6 นายภานุพงษ์ ทุมล ี สมาชิกสภาเทศบาล  ภานุพงษ์ ทุมล ี  
7 นายอำนวย โสบุญ สมาชิกสภาเทศบาล  อำนวย โสบุญ  
8 นางเอราวัณ สังข์แดง สมาชิกสภาเทศบาล  เอราวัณ สังข์แดง  
9 นายอำนาจ คำศรี สมาชิกสภาเทศบาล  อำนาจ คำศรี  
10 นางประทีป ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาล  ประทีป ลาดบาศรี  
11 นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ สมาชิกสภาเทศบาล  ชินวัฒน์ โพธิสาคำ  
12 นายชัยทัด สายแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ชัยทัด สายแก้ว  
13 นายชาญชัย  ใครบุตร เลขานุการสภาเทศบาล ชาญชัย  ใครบุตร  
ผู้ไม่มาประชุม 
- 

      ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรี ประเวช ไชยฮาด  
2 นางอุทุมพร  เติมทานาม รองนายกเทศมนตรี อุทุมพร  เติมทานาม  
3 นายมานิต ครุฑตำคำ รองนายกเทศมนตรี มานิต ครุฑตำคำ  
4 นายวีระพนธ์ ศรีบัวเทศ เลขานุการนายกเทศมนตร ี วีระพนธ์ ศรีบัวเทศ  
5 นายพีรพงษ์   บุญสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พีระพงษ์  บุญสาร  
6 นางอินทรา ศรีละวัลย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ อินทรา ศรีละวัลย์  
7 นางสาวสิริมนต์ การุญ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สิริมนต์ การญุ  
8 นางสาวกุลธิดา  ราษฏร์เหนือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กุลธิดา  ราษฏร์เหนือ  
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เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว นายชาญชัย ใครบุตร  เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้  ๑๒ คน เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญ
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ     - แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ วันน้ีเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของรอบปีงบประมาณ 2566 หาก

มีสมาชิกสภาทา่นใดอยากอภิปราย หรือมีสรุปผลการทำงานในปีที่ผ่านมา ก็สามารถทำได้ 
ในวาระที่ 6 วาระอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภาฯ      - การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามญั สมัยที ่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 

พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายเลขาฯ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  
จึงเสนอที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ     - ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลต้ังข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ     - ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายสลัก  ลิ่มสอน -  ญัตติที่เสนอใหม่วันน้ีมีทั้งหมด  4  ญัตติ  ผมขอเลื่อนญัตติ ท่ี  5.4  ญัตติที่  5.3 ญัตติ 

5.2 ข้ึนมาพิจาณาก่อน  สำหรับญัตติที่  5.1  ญัตติ เร่ือง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบล
เชียงเครือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน      
พ.ศ. ...  ผมเป็นผู้เสนอจะขอเล่ือนไปเป็นญัตติสุดท้าย  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติที่   5.4   ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิก           
สภาเทศบาลฯ เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือ
ลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเทศบาลตำบลเชียงเครือ 

นายประเวช ไชยฮาด   - ญัตติเรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลเชียงเครือ 
ขออนุญาตให้  ผอ.กองสาธารณสุขฯ นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ  

นางอินทรา ศรีละวัลย์ - ญัตติ เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนดตำบลเชียงเครือ  
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หลักการ 
เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลเชียงเครือคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เพ่ือแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ตำบลเชียงเครือ 

 เหตุผล 
ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการ
อำนวยการโครงสร้างเครือข่ายโครงการสุขภาพมารดาและทารก เพ่ือครอบครัวไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพ่ือลดอุบัติการณ์คลอดก่อนกำหนดของ
ประเทศ และกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยกำหนดให้เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือ
ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ระดับท้องถ่ิน โดยมีองค์ประกอบของคณะทำงานจาก 7 ภาคี
เครือข่าย ได้แก่ภาครัฐ เช่น ผอ.รพ.สต. ฯลฯ) ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เช่น อสม. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และภาคการ
สื่อมวลชน  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 1 คน ร่วมเป็น
กรรมการ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ที่ มท 
0819.2/ว9508  ลงวันที่   16  ธันวาคม   2565  เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  

  - การดำเนินงานจะมีกระบวนการผ่าน 3 ระดับ 5 กลไก 7 ภาคีเครือข่าย  3 ระดับ 
ประกอบด้วย ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล 5 กลไกก็คือ 1 กลไกของข้อมูลการมี
ข้อมูลสตรีเจริญพันธุ์ การศึกษาหารือร่วมกันของภาคีเครือข่าย การเข้าใจสภาพสังคมของ
ชุมชน แล้วก็ความพร้อมขอสื่อประชาสัมพันธ์ สามารถอธิบายองค์ความรู้ในเร่ืองของภาวะ
คลอดก่อนกำหนด เรื่องภาวะคลอดก่อนกำหนดคือทารกท่ีเกิดท่ีมีอายุครรภ์ที่เกิดที่มีอายุ
ภายในท้องแม่ต่ำกว่า 37 สัปดาห์หรือต่ำกว่า 9 เดือน ถือว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนด ซึ่ง
เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดเป้าหมายลดอัตรา
คลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 ให้เหลือร้อยละ 50   7 ภาคี
เครือข่ายประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับตำบล ในส่วน
ของท้องถ่ิน จะมีการจัดทำทะเบียนหญิงต้ังครรภ์ ที่ได้จากการสำรวจและจัดกิจกรรมสร้าง
องค์ความรู้เรื่องภาวะการต้ังครรภ์และการคลอดก่อนกำหนดแก่ชุมชนอย่างน้อย 1 
กิจกรรมต่อปี สนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ เช่น รถพยาบาล รถบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน เพ่ือรับส่งหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยทำนโยบายต่อเน่ืองในเรื่อง
ของเทศบัญญัติ เพ่ือป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด การประชาสัมพันธ์ และให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด สำหรับคณะกรรมการที่จะ
มาขับเคลื่อนก็จะมีองค์ประกอบของสมาชิกสภาฯ ที่เป็นตัวแทนที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
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จำนวน 1 ท่าน ที่จะมาขับเคล่ือน มีอำนาจหน้าที่ 1. กำหนดแนวทางและเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 2. ขับเคลื่อน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ให้เป็นไปตามแนวทาง
และเป้าหมายที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะ
คลอดก่อนกำหนด ของกระทรวงมหาดไทย 3. ประสานงานบูรณาการและระดมทรัพยากร
จากทางภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน เพ่ือให้เกิดการเกิด
การขับเคลื่อนแผนงานเป้าหมายทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพมารดาและ
ทารกในไทย เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 4. เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเก่ียวกับการ
ดำเนินงาน ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และ
แต่งต้ังอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการทำงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงรุกเพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จึงนำเรียนให้สภาเทศบาลฯ ได้รับทราบ 

นายสลัก ลิม่สอน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลเชียงเครือ และผู้รับรอง
จำนวน 2 ท่าน ครับ 

นางเอราวัณ สังข์แดง ขอเสนอชื่อ นางเทวรัตน์ สาขามุละ เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลเชียงเครือ 

นายสลัก ลิม่สอน มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไมม่ี)  ถ้าไม่มี  ขอมติทีป่ระชุม ท่านใดเห็นชอบให้    
นางเทวรัตน์ สาขามุละ  เป็นคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือ
ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลเชียงเครือ โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ  10  เสียง 
  - งดออกเสียง 2  เสียง  
นายสลัก ลิ่มสอน     5.2 ญัตติเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ  ญัตติเร่ืองรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 

/เหตุผล.. 
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เหตุผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อ
วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  ดังน้ัน จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผล 
รายละเอียด  ดังน้ี 
๑.โครงการพัฒนาท่ีมีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘๕ 
โครงการ 

     ๒.โครงการพัฒนาที่ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖  จำนวน  ๑๔๒  โครงการ  ดังน้ี         

       - โครงการท่ีได้ดำเนินการ จำนวน  ๑๐๗  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๘๔ 
     - โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  ๓๕  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๑๘.๙๒ 

๓.การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี
งบประมาณเบิกจ่ายประจำปี แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จำนวน  32,101,588.00 บาท  
๒.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน  จำนวน698,045.00  บาท 

        ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน        -       บาท 
        ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  937,270.00  บาท 
        ๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
   จำนวน   22,533,079.41 บาท รวมเป็นจำนวน 56,269,982.41 บาท(ห้าสิบหก

ล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค์) 
 นอกจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเชียงเครือ         

ได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
๑. งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  จำนวน 
๑๐ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ  ๓๘,๒๘๘,๘๐๐ บาท(สามสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่น
แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

   ๒. งบประมาณจากโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  จำนวน  ๒ 
โครงการ งบประมาณที่ได้รับ  ๔,๕๔๑,๐๐๐  บาท  (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
จึงรายงานให้ท่ีประชุมทราบ ... 

ที่ประชุม -รับทราบ 

นายสลัก ลิม่สอน     -  5.3 ญัตติ เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบล    
เชียงเครือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 

นายประเวช ไชยฮาด เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ  ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลฯ ดังน้ี  

 
/ตามที่... 
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ตามที่ กระผมนายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ได้แถลงนโยบาย การ
บริหารราชการของเทศบาลตำบลเชียงเครือ ต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 น้ัน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๔๘  ทศ  กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำ
รายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุก
ปี  จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือให้สมาชิก
สภาเทศบาลตำบลเชียงเครือทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการของ
เทศบาลตำบลเชียงเครือ ต่อสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ซึ่งได้กำหนดนโยบายในการ
บริหารเทศบาลตำบลเชียงเครือไว้รวม  7 ด้าน  ดังน้ี 

รายงานสถานการคลัง 

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 25๖6 
             

รายรับ/รายจ่าย ประมาณการ เกิดขึ้นจริง 

เงินงบประมาณ 

รายรับ     

รายได้จัดเก็บเอง 5,095,600.00 4,467,253.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

44,440,000.00 40,593,966.46 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

65,653,820.00 54,152,036.00 

รวม 115,189,420.00 99,213,255.46 

รายจ่าย     

งบกลาง 28,004,360.00 26,618,822.99 

งบบุคลากร 36,405,350.00 32,475,490.35 

งบดำเนินงาน 27,645,940.00 17,283,428.06 

งบลงทุน 18,027,300.00 6,375,900.00 

งบเงินอุดหนุน 5,106,470.00 5,071,876.48 

รวม 115,189,420.00 87,825,517.88 

ผลต่าง รับ-จ่าย   11,387,737.58 
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เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

รายรับ   

รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 26,722,455.00 

รวม - 26,722,455.00 

รายจ่าย    

รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 23,907,455.00 

รวม - 23,907,455.00 

ผลต่าง รับ-จ่าย   2,815,000.00 

 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน  55  โครงการ งบประมาณ 57,636,950  บาท   
2. โยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน  ๔5  โครงการ  

งบประมาณ  35,476,550  บาท 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จำนวน    3   โครงการ  งบประมาณ  -  บาท 
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  2  โครงการ     

        งบประมาณ  60,000.- บาท  
5. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จำนวน  6  โครงการ    งบประมาณ  463,900 .-บาท 
6. นโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน  6  โครงการ  งบประมาณ  -  บาท 
7. นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จำนวน  ๑  โครงการ   

    งบประมาณ     -    บาท 
- จึงรายงานให้ที่ประชุมฯทราบ 

นายสลัก ลิ่มสอน     มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
นายอำนาจ คำศรี 1. ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของ

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 น้ัน อาจจะมีความล่าช้า 
หรือเกิดข้อผิดพลาดในการบริหารบ้าง ก็ขอให้ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม 

 2. การรายงานสถานะทางการเงินของเทศบาลฯ อยากทราบว่ายอดคงเหลืออยู่เท่าไหร่ 
หากคงเหลืออยากให้ดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติ ของปีงบประมาณ 2567 ไปก่อน 
ขอฝากผู้บริหารพิจารณาดำเนินการ ขอบคุณครับ 

นายสลัก  ลิ่มสอน ลำดับต่อไปเป็น ญัตติเรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ว่าด้วยการดำเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... ซึ่งผมเป็นผู้เสนอ ขอเชิญ   
ท่านศรีรัง  ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ครับ 

 
/นายศรีรัง... 
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นายศรีรัง ครุธตำคำ      - 5.1 ญัตติเร่ือง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ... ขอเชิญท่านประธานสภาเสนอร่าง
ระเบียบที่แก้ไขแล้ว ครับ 

นายสลัก ลิ่มสอน - ญัตติ เรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ... ที่ได้เสนอไปเม่ือการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เชียงครือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 12 ธันวาคม 
2566 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ดังน้ี ครับ 

 ข้อ 4 ย่อหน้าที่ 3 แก้ไข จากคำว่า “ให้ผู้เข้าช่ือจำนวน 10 คน” เปลี่ยนเป็น “ให้เข้าชื่อ
จำนวนไม่เกิน 10 คน”  
 และวรรคสอง ย่อหน้าที่ 4 แก้ไขจากคำว่า “ให้สภาเทศบาลมอบหมายให้ปลัดเทศบาล
ดำเนินการ” เป็นคำว่า “ให้ประธานสภาเทศบาลมอบหมายให้ปลัดเทศบาลดำเนินการ” 

 ข้อ 11 แก้ไขให้เป็นข้อความดังน้ี “เมื่อเทศบาลได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าช่ือของผู้
ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน และมีผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามพันคนหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงในย่ีสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลภายหลังจากท่ีสภาเทศบาลสิ้นอายุหรือถูกยุบครั้งหลังสุด แล้วแต่
จำนวนใดจะน้อยกว่า ให้ประธานเทศบาลออกหนังสือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของ
จำนวนผู้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินให้ผู้ประสานงานเพ่ือไปดำเนินการตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป” 

 ข้อ 12 วรรคหน่ึง แก้ไขให้เป็นข้อความดังน้ี “ในกรณีที่ประธานสภาเทศบาลหรือ
ปลัดเทศบาลท่ีประธานสภาเทศบาลนมอบหมาย ได้ตรวจสอบพบว่าร่างข้อบัญญัติที่ผู้มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ เป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวไปยัง
นายกเทศมนตรี เพ่ือพิจารณาให้คำรับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง” 

  วรรคสอง แก้ไขให้เป็นข้อความดังน้ี “เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
แล้วให้พิจารณาให้คำรับรองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ และมีหนังสือแจ้งไปยัง
ประธานสภาเทศบาลเพ่ือแจ้งผู้ย่ืนคำร้องเสนอร่างข้อบัญญัติ ให้ทราบโดยเร็ว ทั้งน้ี ในกรณี
ที่ผู้บริหารท้องถ่ินไม่ให้คำรับรองให้แจ้งเหตุผลของการไม่ให้คำรับรองด้วย ในกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้คำรับรองร่างข้อบัญญัติใด  ห้ามผู้มีสิทธิเข้าข่ือเสนอข้อบัญญัติ เสนอ
ข้อบัญญัติน้ันอีกตลอดปีงบประมาณนั้น” 

 ข้อ 13 แก้ไขให้เป็นข้อความดังน้ี “ให้ประธานสภาเทศบาลรักษาการตามระเบียบน้ี” 
นายศรีรัง ครุธตำคำ     - ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  
นายอำนาจ คำศรี - ตามท่ีมีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอญัตติเร่ือง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ว่าด้วย

การดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ... และได้แก้ไข
มาแล้วน้ัน ตรวจสอบแล้วค่อนข้างจะสมบูรณ์ จึงขอสนับสนุนร่างดังกล่าว นำมาใช้เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลเชียงเครือต่อไป 

 
/นายศรีรัง... 



9 
 

นายศรีรัง ครุฑตำคำ     -  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม  
จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ว่าด้วย
การดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...  โปรดยกมือ 

ที่ประชุมฯ - เห็นชอบ  10   เสียง 
 - งดออกเสียง  2  เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายศรีรัง  ครุฑตำคำ     - ท่านใด มีเร่ืองเสนอ เรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
นายชัยทัด สายแก้ว - กระผมมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารดำเนินการปรับปรุงสนาม

กีฬา หมู่ที่ 12 บ้านโนนศาลา เน่ืองจากตอนน้ีสนามกีฬาใช้การไม่ได้ เพ่ือให้เยาวชนในพื้นที่
ได้ใช้ในการออกกำลังกาย 

นายอำนาจ คำศรี - มีข้อติติงเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านทุ่งมน เน่ืองจากมีประชาชนใช้
สัญจรเป็นจำนวนมาก อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน จึงขอให้พิจารณาติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มเติม 

นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ - เร่ืองการรับส่งเด็กนักเรียนของเทศบาลตำบลเชียงเครือ มีผู้ปกครองหลายท่านถามมาว่า 
เหตุใด บางจุดไม่รับเด็กนักเรียนไปส่ง จึงเรียนถามเพ่ือให้ผู้บริหารช้ีแจงต่อที่ประชุมต่อไป 

 - ขอสอบถามเร่ือง ถังขยะที่ชำรุดสามารถเปล่ียนใหม่ได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องดำเนินการ
อย่างไร 

 - เร่ืองร่องระบายน้ำบ้านโนนศาลาเกิดการเน่าเสียเพราะน้ำท่วมขัง จึงขอความอนุเคราะห์
ผู้บริหาร และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทำทางระบาย เพ่ือไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

นางประทีป ลาดบาศรี - ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนท่ีสำรวจต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้าหลายจุดอาจ
เกิดอันตรายกับประชาชนได้ 

นายภานุพงษ์ ทุมลี - ขอสอบถามเกี่ยวกับเร่ืองปัญหาฝุ่นควัน จากการขุดวางท่อ หมู่ที่ 14 ไม่ทราบว่าเป็นความ
รับผิดชอบของเทศบาลฯหรือผู้ รับเหมา และขอให้เร่งแก้ปัญหาโดยด้วน เน่ืองจากมี
ผลกระทบกับประชานชนที่อาศัยอยู่บริเวณน้ัน 

 - สอบถามความคืบหน้าการขอย้ายจุดต้ังกล้อง CCTV หมู่ที่ 14 ให้ไปติดต้ังในจุดที่มี
ประชาชนสัญจรไป - มาเยอะ หรือเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

 - สอบถามว่าได้มีการรดน้ำหญ้าในสนามฟุตบอลหรือยัง เน่ืองจากหญ้าเริ่มตายหมดแล้ว 
อาจไม่ทันใช้ในการแข่งขันกีฬาท่ีกำลังจะจัดขึ้น 

นายศรีรัง ครุธตำคำ     - เชิญท่านนายกฯ ตอบคำถามครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - ตามที่มีสมาชิกสภาฯ เสนอกระทู้ถาม เร่ืองการบริหารงานเทศบาลตำบลเชียงเครือจึงขอ

ตอบคำถาม ดังน้ี 
 1. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเส้นเชียงเครือไปนาคำไฮ ได้ทำหนังสื่อไปทาง อบจ.สกลนคร 

และได้ปรึกษากับ ส.จ.กามนิษฐ คำพรมมา เพ่ือเร่งรัดเรื่องดังกล่าวแล้ว หากมีความคืบหน้า
อย่างไร จะแจ้งให้ที่ประชุมฯทราบเป็นระยะๆ ส่วนเรืองการขโมยลักสายไฟ ได้แจ้งกองช่าง
ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน 

      /2. เรื่องงบประมาณ... 
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 2. เร่ืองงบประมาณคงเหลือน้ัน ได้สั่งการให้กองคลังตรวจสอบว่าสามารถใช้เงินคงเหลือได้
เท่าไหร่ ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป 

 3. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหลังโรงเรียนบ้านทุ่งมน จะดำเนินการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
เพ่ือเพ่ือทำการติดตั้งตามที่มีข้อเสนอต่อไป 

 4. เร่ืองการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 12 บ้านโนนศาลา ก็จะสั่งการกองช่างเพ่ือออกสำรวจ 
เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬาให้ใช้การได้ปกติ  

 5. เร่ืองการรับส่งเด็กนักเรียน ขอเรียนต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากมีเด็กนักเรียนท่ีต้อง รับ – 
ส่ง จำนวนมาก จึงจัดให้มีการรับ-ส่งเป็น 2 เท่ียว ดังน้ี เที่ยวที่ 1 บ้านโพนสวาง และบ้าน
ทุ่งมน รอบที่ 2 บ้านโคกสว่าง โนนเบ็ญ หนองสนม ทำให้ไม่สามารถรับเด็กนักเรียนได้ 
ทุกจุด ภายในรอบเดียวได้ ต้องรับ ส่ง ตามรอบ  

 6. เร่ืองถังขยะท่ีชำรุด ตามชุมชนหมู่บ้านน้ัน ได้สั่งการให้กองสาธารณสุขฯ แจ้งเจ้าหน้าที่
ประจำรถขยะ สำรวจถังขยะที่ชำรุดว่ามีจำนวนเท่าไหร่ หากพบถังขยะที่ชำรุด ให้
ดำเนินการเปลี่ยนให้ทันที ส่วนหลักเกณฑ์การขอใช้ถังขยะที่กำหนดให้มี 5 หลังคาเรือนต่อ 
1 ถังน้ัน หากมีความจำเป็น หรือมีจำนวนหลังคาเรือนในระแวกน้ันไม่ถึง 5 หลัง ก็จะ
พิจารณาเป็นรายๆไป ก็ขอฝากให้สมาชิกทุกท่านสำรวจถังขยะชำรุด และแจ้งมายังเทศบาล
ฯ เพ่ือดำเนินการเปลี่ยนให้ทันที 

 7. เร่ืองร่องระบายน้ำ บ้านหนองสนม กระผมได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบแล้ว แต่เดิมเป็นตะแกรง
เหล็กสามารถล้างทำความสะอาดได้ แต่ตอนนี้เป็นปูนโบกทับทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ 
ก็จะลงพ้ืนที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ เพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อไป 

 8. เร่ืองการตัดแต่งก่ิงไม้ เทศบาลตำบลเชียงเครือได้มีนโยบาย ให้ลงพ้ืนที่ดำเนินการทุกวัน
ศุกร์ แต่ก็มีบางสัปดาห์เจ้าหน้าท่ีติดภารกิจ ทำให้การดำเนินการล่าช้า จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี 
แต่ก็จะกำชบัและติดตามการตามท่ีได้รับแจ้งเข้ามา ให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 

 9. เรื่องการวางท่อประปา หมู่ท่ี 14 เน่ืองจากอยู่ในช่วงประกันสัญญา จึงได้แจ้งกองช่าง
ประสานงานกับผู้รับเหมา เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ หากไม่ดำเนินการ เทศบาลตำบล
เชียงเครือจะเข้าไปแก้ปัญหา และดำเนินการปรับเงินผู้รับเหมาในการดำเนินการต่อไป 

 10. เรื่องการย้ายจุดกล้อง CCTV น้ัน ขอนำเรียนว่าให้ดำเนินการติดต้ังให้แล้วเสร็จตาม
สัญญาก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาเปลี่ยนจุดตามท่ีเห็นสมควรอีกที 

 11. เรื่องการรดน้ำสนามฟุตบอล ได้สั่งการให้สำนักปลัด ใช้รถน้ำออกดำเนินการทุก 2 วัน 
 - ขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่าน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลเชียงเครือได้จัด

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ ร้านเรือนไม้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จึงขอ 
เรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่น้ี 

นายศรีรัง ครุฑตำคำ - ขอเชิญท่านสลัก ลิ่มสอน ครับ 
นายสลัก ลิ่มสอน - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ ผมขอจะอภิปรายการทำงานของฝ่ายบริหาร

ในปีที่ผ่าน  
 

/เรื่องการติดตาม... 
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- เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามหลักการและวิธีการให้มีการ
กระทำอย่างต่อเน่ือง  ที่ผ่านมามีการติดตามและประเมินผลแค่ปีละ 2 ครั้ง เท่าน้ัน และ 2 
ปีก่อนก็ไม่เคยนำผลการติดตามและประเมนิผลมารายงานต่อสภาเทศบาลเลย   ทำให้สภา
เทศบาลไม่ทราบผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ว่าประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลควรกระทำอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย 3 
เดือนต่อคร้ัง การติดตามและประเมินโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมีการติดตามและประเมินผลใน
แต่ละรอบมีเพียง  2-3 โครงการ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
หรือเทศบัญญติังบประมาณประจำปี  ฝ่ายบริหารควรมีการติดตามตามและประเมินผล
โครงการให้มากกว่าน้ี  

- เรื่องการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ  ในแผนพัฒนาเทศบาล มี
การสำรวจกลุม่เป้าหมายเพียงแค่ 56 คน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรของเทศบาลที่
มีหมื่นกว่าคน    การประเมินลักษณะนี้ทำให้ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้การ
พัฒนาเทศบาลไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยกตัวอย่าง
โครงการเลี้ยงปลากะพง  จากการดำเนินงานโครงการประเมินได้ว่าไม่ประสบผลสำเร็จ ไม่
คุ้มค่างบประมาณ แต่จากการประเมินตามเอกสารประชาชนมีความพึงพอใจมาก ลักษณะ
น้ีอาจนำไปสู่การทำโครงการต่อเน่ืองอีกในปีถัดไป    

นายศรีรัง ครุธตำคำ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายประเวช ไชยฮาด   - การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ มีขั้นตอนต้ังการประชุมประชาคมรับทราบปัญหาและ

ความต้องการแล้วมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลหลังจากน้ันก็คัดเลือกโครงการมาบรรจุใน
เทศบัญญัติ ก่อนดำเนินการก็มีการสำรวจความต้องการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ การ
ดำเนินงานโครงการก็มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการติดตามและ
ประเมินผลหลงัสิ้นสุดโครงการ ถ้าโครงการไหนประเมินแลว้ไม่มีประสิทธภิาพ ไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณ  ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ดำเนินการโครงการในปีต่อๆ ไป 

นายศรีรัง ครุฑตำคำ - ขอเชิญท่านสลัก ลิ่มสอน  
- เร่ืองการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาบางโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์  การตอบ
คำถามข้อสงสยัต่าง ๆ เมื่อมสีมาชิกสอบถามได้รับคำตอบไม่ตรงประเด็นมีความคลุมเครือ 
ทำให้สมาชิกสภาไม่สามารถตอบประชาชนได้ ในคราวต่อไปขอให้ตอบคำตอบให้ชัดเจน  
-การตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น กองช่าง ระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการต่างๆ ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ผมเคยแนะนำแลแล้วควรมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเก่ียวกับโครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และมสี่วน
ร่วมในการตรวจสอบ เกิดความโปร่งใส การกำหนดแบบรูป การกำหนดคุณสมบัติ 
คุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ  ควรให้มีความเหมาะสมสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง เก้าอี้ประชุมมีขนาดใหญ่เกินไป   เป็นการ
กำหนดคุณลักษณะไม่เหมาะสมการใช้งาน  ก่อนท่ีผู้บริหารพิจารณาอนุมัติขอให้ตรวจสอบ
ด้วย   
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